



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 แล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่ ดังรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้ และขอประกาศรายละเอียดการคัดเลือกให้ทราบ ดังนี้

1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงตามที่ยุติสมัครแจ้งไว้ในใบสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หรือไม่มีสิทธิได้รับการประกาศขึ้นบัญชี หรือไม่มีสิทธิได้รับการเรียกมาทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี หากได้รับการทำสัญญาจ้างแล้ว อาจถูกยกเลิกสัญญาและอาจต้องนำเงินค่าจ้าง เงินสวัสดิการ และเงินอื่นที่ได้รับจากทางราชการคืนแก่ทางราชการ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

2. สถานที่สอบคัดเลือก

โรงเรียนปทุมธานี “นันทมนิบำรุง” อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3. กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วัน เดือน ปี	เวลา	วิชา	คะแนนเต็ม
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560	13.30 น. เป็นต้นไป	ภาค ค. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	50

4. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบไปในวันสอบคัดเลือก หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นแน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560



ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
1	115 001	นายมงคล จันทร์โพธิ์	สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
2	115 002	นายประสงค์ หมายบรรจง	สนามสอบ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมนีบำรุง"
			อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
			ห้องสอบที่ 10 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338

